

ประจำวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2560

พาณิชย์ เผยเอกชน 73 รายแห่ยื่นซองคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาล

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันนี้กรมฯ ได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้าร่วมการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเพื่อการบริโภคปริมาณ 2.87 ล้านตัน ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองรวม 73 ราย ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 16 ก.พ.60 หลังจากนั้นจะเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติยื่นซองเสนอราคาวันที่ 16 ก.พ.เลยทันที

ส่วนสาเหตุที่มีเอกชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เพราะข้าวที่นำมาเปิดประมูล 2.87 ล้านตัน เป็นข้าวคุณภาพดีลือที่สุดท้ายที่คนสามารถบริโภคได้ หลังจากเปิดซองเสนอราคาแล้วจะนำผลสรุปเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบต่อไป

รายงานแจ้งว่า ข้าวที่นำมาเปิดประมูลครั้งนี้เป็นข้าวหอมมะลิ 1.4 ล้านตัน ทำให้มีการแห่ยื่นประมูลจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงสีที่รัฐเช่าโกดังเพื่อฝากเก็บข้าวในสต็อก เพราะไม่ต้องการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเก็บข้าวรัฐไม่ได้คุณภาพ ทำให้ข้าวเสื่อมสภาพมากกว่าที่ควรจะเป็นจึงต้องการประมูลข้าวเอาไว้อย่าง เพราะหากผู้ชนะการประมูลพบว่า ข้าวเสื่อมมากจนรับมอบไม่ได้ เจ้าของโกดังที่รัฐเช่าฝากเก็บต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ชนะการประมูล หรืออาจถึงขั้นถูกรัฐฟ้องร้องดำเนินคดีได้

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การประมูลข้าวครั้งนี้ คึกคักกว่าที่ผ่านมา เพราะข้าวที่เปิดประมูลมีปริมาณมาก อีกทั้งตลาดยังมีความต้องการข้าว โดยเฉพาะข้าวขาว 5% ที่เปิดประมูลครั้งนี้ 500,000 ตัน ซึ่งการระบายจำนวนมากอาจกระทบต่อจิตวิทยาในระยะสั้น ทำให้ราคาข้าวในตลาดลดลงบ้าง แต่จะส่งผลดีในระยะยาว เพราะส่งสัญญาณไปยังตลาดต่างประเทศว่าข้าวสต็อกรัฐบาลเหลือน้อยแล้ว และมีผลผลักดันให้ราคาปรับขึ้น

ปัจจุบันราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของไทย (เอฟโอบี) อยู่ที่ตันละ 355-360 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนของเวียดนามอยู่ที่ตันละ 335-340 เหรียญฯ ซึ่งการที่ได้ข้าวรัฐบาลมาส่งออกจะทำให้ผู้ส่งออกแข่งขันด้านราคาได้ดีขึ้น
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ยึดอายุจิวจีข้าวไทย-ฟิลิปปินส์ 2 ปี

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและฟิลิปปินส์ในลักษณะรัฐต่อรัฐ (จิวจี) ต่อไปอีก 2 ปี คือ 2560-2561 จากที่ข้อตกลงเดิมที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557-2559

ทั้งนี้ ก่อนนำเสนอสู่ที่ประชุม ครม.นั้นกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งกระทรวงพาณิชย์ว่า การต่ออายุบันทึกความตกลงนี้ควรทำเป็นหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ที่มีการลงนามโดยผู้มีอำนาจเต็ม หรือผู้ได้รับมอบอำนาจของทั้งสองฝ่าย

สำหรับร่างหนังสือแลกเปลี่ยนที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายได้ยกร่างมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับบันทึกความตกลง (MOA) ฉบับเดิมที่หมดอายุลงเมื่อ 31 ธ.ค. 2559 ซึ่งมีการตกลงซื้อขายข้าวระหว่างกันไม่เกินปีละ 1 ล้านตัน

ในช่วงเวลา 2 ปี คือ 2560-2561 มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด สถานการณ์การผลิตและปริมาณข้าวของแต่ละประเทศและราคาตลาดระหว่างประเทศที่มีการซื้อขายขณะนั้น

อย่างไรก็ตาม แม้ความตกลงเดิมจะเป็น MOA และฉบับใหม่ที่จะต่ออายุเป็นหนังสือแลกเปลี่ยน แต่ทั้งสองประเภทก็เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แต่ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ประเภทที่ต้องขอความเห็นจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

"กระทรวงพาณิชย์นำเสนอเรื่องเข้า ครม. นี้เพื่อให้รัฐบาลไทยมีสิทธิเข้าร่วมประมูลข้าวจีทูจีให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ครั้งต่อไปได้ ซึ่งคาดว่าหน่วยงาน National Food Authority หรือ NFA ซึ่งเป็นหน่วยงานนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ จะเปิดประมูลข้าวในช่วงต้นเดือน ก.พ. นี้" แหล่งข่าวเปิดเผย

แหล่งข่าวระบุว่า นอกจากการอนุมัติต่ออายุการซื้อขายข้าวแบบจีทูจีของรัฐบาล 2 ประเทศแล้วครั้งนี้ ครม. อนุมัติให้ รมว. ต่างประเทศ หรือผู้ที่ รมว. ต่างประเทศมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนถึง รมว. ต่างประเทศของฟิลิปปินส์ และหากมีการต้องแก้ไขข้อความที่ไม่ใช่สาระสำคัญในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนก็ให้อยู่ในดุลพินิจ ของ รมว. ต่างประเทศ หรือผู้ที่ รมว. ต่างประเทศมอบหมาย

ที่มา โพสต์ทูเดย์

จีนซื้อข้าวจีทูจีอีก 100,000 ตันพาณิชย์ย้ำได้ราคาพอใจลุยเพิ่มแชร์ตลาดฮ่องกง

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐวิสาหกิจผู้นำเข้าข้าวของจีน (คอฟโก) ได้ตกลงราคาซื้อข้าวอีก 1 แสนตัน ซึ่งเป็นงวดที่ 2 ภายใต้สัญญาที่กรมการค้าต่างประเทศได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับจีนปริมาณ 1 ล้านตัน เมื่อเดือน ธ.ค.2558 แล้ว

โดยเป็นข้าวขาว 5% ฤดูกาลใหม่ ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม (กก.) ราคา 386 เหรียญ สหรัฐต่อตัน และขนาดบรรจุ 50 กก. ราคา 391 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเทอม FOB CY (Container Yard) และกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการส่งมอบภายในเดือน ก.พ.-มี.ค.2560

"ราคาข้าวที่กรมการค้าต่างประเทศเจรจาจนสามารถตกลงขายได้ ถือว่าเป็นราคาที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับราคาข้าวจากประเทศคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนาม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชาวนาไทย เนื่องจากคำสั่งซื้อในปริมาณมากเช่นนี้ จะสามารถรองรับผลผลิตชาวนาปรังที่กำลังจะออกสู่ตลาดได้เป็นอย่างดี" รมว.พาณิชย์ระบุ

ส่วนข้าวตามสัญญาที่เหลืออีก 8 แสนตัน จะมีการเจรจาตกลงราคาและส่งมอบภายในปี 2560 และยังคงมีการเจรจาให้มีการทำสัญญาซื้อขายข้าวกับจีนอีก 1 ล้านตัน ภายใต้เอ็มโอยูว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรไทย-จีน ที่มีการลงนามไว้เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2557 ต่อไป หากตกลงกันได้ จะมีคำสั่งซื้อรองรับผลผลิตข้าวในฤดูกาลต่อไปอีกทางหนึ่ง

นางอภิรตีกล่าวว่า กระทรวงฯ จะดำเนินนโยบายเชิงรุกในการขยายตลาดข้าวไทย เพื่อผลักดันการส่งออกข้าว โดยมีแผนที่จะจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าและผู้ซื้อรายสำคัญๆ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา บังกลาเทศ เป็นต้น และร่วมมือกับภาคเอกชนในการขยายการส่งออกข้าวไปยังตลาดที่มีศักยภาพสูง เช่น ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ อเมริกากลาง แอฟริกา รวมทั้งการผลักดันการส่งออกข้าวที่ใช้

นวัตกรรมในการผลิตออกสู่ตลาดโลก เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่และตอบสนองต่อความต้องการ การที่หลากหลายของ ผู้บริโภค

สำหรับตลาดฮ่องกง ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของข้าวหอมมะลิไทย กระทรวงฯ มีแผนจะผลักดันให้ส่วนแบ่ง ตลาดข้าวไทยในฮ่องกงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ ฮ่องกง เชิญคณะผู้แทนจากศุลกากรและห้องปฏิบัติการตรวจสอบข้าวจากฮ่องกงเยือนไทย เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพข้าวของไทยก่อนส่งออก ซึ่งจะทำ ให้ฮ่องกงมีความมั่นใจในคุณภาพ ข้าวของ ไทย และมีการนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไทยสามารถชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในตลาดฮ่องกงกลับคืนมาได้ จากเมื่อต้นปี 2557 ที่ไทย มีสัดส่วนการส่งออกข้าวไปฮ่องกงเหลือเพียง 46% แต่หลังจากที่กระทรวงฯ และภาคเอกชนได้ร่วมมือ กันดึงผู้นำเข้ารายเดิมและรายใหม่ให้กลับมาซื้อข้าวไทย รวมถึงการแก้ไขปัญหาข้าวปลอมปน ข้าวผสม และจัด กิจกรรมเชิงรุกต่อเนื่อง ส่งผลให้สิ้นปี 2557 ไทยมีส่วนแบ่งเพิ่มเป็น 54% และปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 60% และปี 2559 เพิ่มเป็น 64.2%

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

KTB อนุมัติวงเงินกู้เพิ่ม 5 พันลบ.ให้ผู้ส่งออกข้าว เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้อุตสาหกรรมทั้งระบบ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า ล่าสุดคณะกรรมการธนาคาร ได้อนุมัติวงเงินกู้เพิ่มอีก 5 พันล้านบาท สำหรับผู้ส่งออกข้าว เพื่อให้มีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ลดผลกระทบต่อการ รับซื้อข้าวจากชวาในปีนี้ จากที่สมาคมโรงสีข้าวได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอให้ช่วยแก้ปัญหา ธนาคารกรุงไทยปรับนโยบายการให้วงเงินตัวระยะสั้นและแพ็คเกจสต็อกที่เคยให้กับผู้ประกอบการโรงสีข้าว

ที่ผ่านมาธนาคารให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงสีข้าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน ธนาคารมียอดการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ากลุ่มนี้มากที่สุดในระบบธนาคารพาณิชย์สูงถึง 70,000 ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ 57 ของอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมาก และแม้ว่าตลาดข้าวในปี 2558-2559 มีความผันผวน อย่างหนัก ทำให้โรงสีข้าวหลายรายประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลถึงการชำระหนี้ แต่ธนาคารก็ได้พิจารณา ผ่อนปรนการชำระหนี้ให้ตามสภาพปัญหาของลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งช่วยหาพันธมิตรทางการค้า เพื่อระบายสต็อก ข้าวสู่ตลาด

“สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงสีข้าวที่ดำเนินธุรกิจตามปกติ ธนาคารไม่ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้วงเงิน ของลูกค้า แต่เนื่องจากภาพรวมภาระหนี้ของธุรกิจโรงสีของธนาคารมีจำนวนสูงถึงระดับที่จำเป็นต้องพิจารณาภาระ หนี้โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไป”

นายผยง กล่าวต่อว่าวงเงินใหม่ 5,000 ล้านบาทนี้ จะช่วยให้สถานการณ์ข้าวในปัจจุบันดีขึ้น ช่วยระบาย ข้าวจากชวาในฤดูกาลผลิตใหม่ อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องที่มีลูกค้าโรงสีข้าวหลายรายที่ไม่ยอมระบายสต็อกหรือ มีความกังวลเกี่ยวกับการเบิกเงินกู้ จึงชะลอการชำระหนี้คืนนั้น เป็นเรื่องที่ไม่เป็นผลดีต่อทั้งตนเองและภาพรวม อุตสาหกรรม นอกจากนี้ มีความจำเป็นที่สถาบันการเงินต่างๆ ควรพิจารณาร่วมให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ธุรกิจโรงสี ข้าว ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในอุตสาหกรรมข้าวด้วยกัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์-กลุ่มโรงสีจีแบงก์รัฐ-เอกชนช่วยปล่อยสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาแม้ว่าทางธนาคารกรุงไทย ได้สนับสนุนสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท แต่กลุ่มธุรกิจโรงสีไม่ได้ประโยชน์ เพราะเป็นการอนุมัติให้กับกลุ่มผู้ส่งออกเป็นหลัก นอกจากนี้พบว่าธนาคารคงเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อให้โรงสี

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในการหารือร่วมกันระหว่างสมาคมโรงสีข้าวไทยและธนาคารของรัฐและเอกชน เนื่องจากกลุ่มโรงสีได้ทำเรื่องขอให้กระทรวงพาณิชย์ประสานธนาคารเพื่อขอให้ปล่อยสินเชื่อให้กับโรงสี เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการซื้อข้าวชวา

สำหรับการดูแลราคาข้าวเปลือกนาปี 2560 ที่จะเริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดปลายเดือนมีนาคมนี้ โดยในแง่ของความต้องการ คาดว่าจะมีประมาณ 4 ล้านตันข้าวเปลือกเท่านั้น โดยกระทรวงพาณิชย์เร่งทำตลาด สั่งการให้ทูตพาณิชย์ หาดตลาดนำเข้าใหม่ๆ เช่น ตลาดหลักอย่างแอฟริกา ที่นิยมบริโภคข้าวขาว รวมทั้งฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก พร้อมกับได้จัดเตรียมแผนรับมือผลผลิตข้าวนาปี 2560/61 ที่จะทยอยออกปลายปีนี้ ซึ่งคณะกรรมการข้าวครบวงจร จะหารือเพื่อจัดทำแผนรับมือให้สอดคล้องกันของผลผลิตกับความต้องการเชื่อมโยงตลาดค้าข้าว จัดหาตลาดส่งออกใหม่ๆ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าข้าว เบื้องต้น คาดทั้งปีจะมีผลผลิตราว 27-29 ล้านตันข้าวเปลือก

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ข้าวนาปรังล้นทะลัก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เตรียมหารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเดินหน้าวางแผนการทำตลาดข้าว โดยให้กระทรวงพาณิชย์มุ่งหาตลาดส่งออกข้าวเพิ่มเพื่อรับมือผลผลิตข้าวล้นตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ราคาตกต่ำ ทั้งนี้ หลังจากสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 ก.พ.60 พบว่ามีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังล้นทะลัก และล้นทะลักแล้ว 6.57 ล้านไร่ สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 4 ล้านไร่ หรือมากกว่าเป้า 2.57 ล้านไร่ ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศมี 8 ล้านไร่ จากเป้าหมายที่วางไว้ 6.93 ล้านไร่ หรือสูงกว่าเป้า 1 ล้านไร่

พื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศในฤดูนาปรัง ชี้ให้เห็นว่าผลผลิตข้าวปี 60/61 ที่จะถึงน่าจะมีผลผลิตใกล้เคียงปีก่อน ที่ผลผลิตออกมาจนทำให้ชาวนาต้องออกมาขายข้าวเองเพราะราคาตกต่ำ ดังนั้น ในปีนี้ จะพยายามควบคุมปริมาณปลูกข้าวให้เป็นไปตามแผน แต่ยอมรับว่าไม่มีมาตรการรับมือหรือบังคับไม่ให้ชาวนาปลูก แต่เรื่องนี้จะวัดฝีมือของกระทรวงเกษตรฯ คือชาวนาปลูกพืชอื่นแทนให้ได้

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า หลังจากหารือกับคณะทำงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานยังเข้าใจไม่ตรงกัน เรื่องผลผลิตข้าวหอมมะลิ เพราะข้าวหอมมะลิทั่วประเทศปลูกได้ประมาณ 8 ล้านตัน โดยปี 59 ปลูกข้าวได้ 10 ล้านตัน ทำให้ราคาลดลงจนเป็นปัญหา แต่ในที่ประชุมแผนข้าวครบวงจรของพาณิชย์กำหนดปริมาณให้หอมมะลิเหลือ 4 ล้านตัน

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

=====

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 มกราคม 2560 มีจำนวน 332,487 ตัน มูลค่า 142.141 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 20.22% และมูลค่าลดลง 16.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ส่งออกได้ 416,770 ตัน มูลค่า 169.829 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) และเมื่อเทียบกับธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา (ที่มีการส่งออก 394,802 ตัน มูลค่า 178.568 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ปริมาณส่งออกลดลง 15.78% และมูลค่าลดลง 20.4%)

ในปี 2559 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 4.89 ล้านตัน มูลค่า 2,128 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 25.54% และมูลค่าลดลง 20.6% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ส่งออกได้ 6.568 ล้านตัน มูลค่า 2,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวจำนวน 48,820 ตัน ลดลง 21.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 62,455 ตัน ในเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 44,033 ตัน ในเดือนมกราคม 2559 โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือนมกราคม 2560 ได้แก่ ประเทศจีน 18,383 ตัน ฝรั่งเศส 8,230 ตัน โปแลนด์ 4,760 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,219 ตัน สหราชอาณาจักร 2,432 ตัน มาเลเซีย 529 ตัน เป็นต้น

ในปี 2559 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 542,144 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้แก่ ประเทศจีน 127,460 ตัน (เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน) ฝรั่งเศส 78,329 ตัน โปแลนด์ 64,035 ตัน มาเลเซีย 38,662 ตัน เนเธอร์แลนด์ 28,690 ตัน สหราชอาณาจักร 19,438 ตัน เป็นต้น

สำหรับแนวโน้มในปี 2560 นี้ คาดว่าปริมาณการส่งออกข้าวจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชาได้โควตาส่งออกข้าวไปจีนเพิ่มเป็น 200,000 ตัน ประกอบกับรัฐบาลพยายามพัฒนาและสร้างมาตรฐานข้าวให้เป็นที่ยอมรับในตลาดใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น และการที่รัฐบาลเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนในภาคการเกษตร เช่น การลงทุนในธุรกิจโรงสีข้าว เพิ่มมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้กัมพูชาสามารถส่งออกข้าวได้เพิ่มมากขึ้น

มีรายงานว่าเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผู้แทนภาคธุรกิจจากเมืองเซียนหยาง มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ได้เดินทางมาเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ เพื่อหาโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจในกัมพูชา โดยในการเดินทางมาครั้งนี้ ได้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างผู้แทนจากเมืองเซียนหยางกับผู้ว่าการจังหวัดตาแก้ว รวมทั้งได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนของเซียนหยางและตาแก้วให้เพิ่มมากขึ้น

ในการนี้ ผู้แทนจากจีนได้เปิดเผยว่า ในเร็วนี้ ๆ บริษัทฯ มีแผนจะเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงสีข้าวขนาดใหญ่ มูลค่าการลงทุนกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื้นที่กว่า 25,000 ไร่ ในจังหวัดตาแก้ว โดยโรงสีข้าวดังกล่าว จะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 1 แสนตันต่อปี โดยผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศจีนต่อไป

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation) รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา บริษัทส่งออกข้าวของเมียนมาร์ 5 รายได้รับสิทธิ์ในการส่งออกข้าวไปยังประเทศศรีลังกา หลังจากที่ทางการเมียนมาร์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding) กับทางการศรีลังกาในการส่งออกข้าวจำนวน 50,000 ตัน

ทั้งนี้ผลผลิตข้าวของศรีลังกาในปีที่ผ่านมา มีจำนวนลดลง 200,000 ตัน เพราะประสบกับภาวะภัยแล้ง ขณะที่ทางการศรีลังกา กำลังพยายามที่จะควบคุมภาวะราคาข้าวในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นโดยการลดภาษีนำเข้าข้าว

ทางด้าน กระทรวงพาณิชย์เมียนมาร์ (Ministry of Commerce of Myanmar) เปิดเผยว่า เมียนมาร์ส่งออกข้าว 1.2 ล้านตันในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2016/2017 และทำรายได้ 376 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจากข้าวที่ส่งออกทั้งหมด จำนวน 68% หรือ 800,000 ตันเป็นข้าวที่มีการขายผ่านทางชายแดน ขณะที่จำนวน 400,000 ตันเป็นข้าวที่มีการขายผ่านช่องทางปกติ (ส่งออกทางเรือ)

กระทรวงพาณิชย์ยังระบุว่า ข้าวราว 80% มีการส่งออกไปยังจีน ผ่านทางการค้าข้ามชายแดน ส่วนตลาดส่งออกอื่นๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ สหภาพยุโรป แอฟริกา รัสเซีย และบราซิล ก่อนหน้านี้ เมียนมาร์ส่งออกข้าว 767,753 ตันในปีงบประมาณ 2015/2016

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 มีจำนวนประมาณ 2.77 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภค 81 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,560 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 17.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.34 ล้านตันในเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา และลดลง 13.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.2 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.547 ล้านตัน ลดลงประมาณ 39.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.9 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 19.8% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 16 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 79.52% ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนธันวาคม 2559 ประมาณ 2.96%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.948 ล้านตัน ลดลงประมาณ 1.79% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.965 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 34.29% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 28 วัน) และลดลงจากเดือนธันวาคม 2559 ประมาณ 13.55% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.269 ล้านตัน ลดลง 4.75% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.333 ล้านตันในปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 45.91% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 37 วัน) และลดลงจากเดือนธันวาคม 2559 ประมาณ 24.34%

องค์การเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติ (National Economic and Development Authority; NEDA) กล่าวว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ มีแผนแก้ไขกฎหมายการเก็บภาษีในสินค้าเกษตรให้แล้วเสร็จ ก่อนจะมีการยกเลิกโควตาการนำเข้าข้าวด้วยอัตราภาษีพิเศษในเดือนมิถุนายน 2560

นาง Rosemarie Edillon รองผู้อำนวยการองค์การเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติ กล่าวว่าขณะนี้หน่วยงานกำลังทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตร เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงไปของอัตราภาษี จากสภาวะก่อนหน้าที่มีการป้องกันทางการค้า ทั้งนี้เดิมที่ นาย Emmanuel Pinol รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรไม่เห็นด้วยที่จะให้ยกเลิกข้อกำหนดเชิงปริมาณ (Quantitative Restriction: QR) สำหรับการนำเข้าข้าว โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นผลเสียต่อสวัสดิภาพของเกษตรกรและทำให้เกษตรกรไม่พัฒนาความสามารถในฐานะผู้ผลิต ในขณะที่ NEDA ก็พยายามผลักดันให้มีการเปิดเสรีของตลาดข้าวของฟิลิปปินส์ ซึ่งจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากข้าวคิดเป็นค่าใช้จ่ายราว 20% ของคนจน

นาง Edillon กล่าวว่าด้วยเหตุผลดังกล่าว การยกเลิก QR จึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อที่จะลดปัญหาความยากจนในประเทศให้ได้ว่า 13-15% ภายในช่วงระยะเวลาการบริหารของนาย Duterte ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ภาคเกษตรเปลี่ยนไปสู่การเพาะปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น และ NEDA ยังต้องการที่จะดำเนินนโยบายการค้าเชิงกลยุทธ์ในข้าวและมาตรการสำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของที่ดินทางการเกษตร

นาง Edillon กล่าวว่าการที่ นาย Pinol ยอมที่จะให้ยกเลิก QR ในขณะนี้ จะปูทางสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเก่าที่เว้นข้าวจากภาษี และเป็นสิ่งสำคัญที่จะแก้ไขกฎหมายก่อนวันหมดอายุของ QR เพื่อให้มีกรอบกฎหมายที่สอดคล้องกับการบริหารงานของกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สำหรับในส่วนของ NEDA จะทำงานกับกระทรวงเกษตร เพื่อสร้างแนวทางปกป้องเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดการจัดเก็บภาษีดังกล่าว

การขยาย QR ครั้งก่อนหน้าซึ่งจะหมดอายุในเดือนมิถุนายนปีนี้ คือการปกป้องการดำรงชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวฟิลิปปินส์ เพื่อให้ได้รับการเสริมสร้างความสามารถในการผลิต ส่วนขยายดังกล่าวได้รับมาหลังจากสองปีของการเจรจาต่อรองกับองค์การการค้าโลก (WTO) และประเทศสมาชิกต่างๆ ภายใต้การบริหารของอดีตประธานาธิบดี Aquino และอาจจะใช้เวลาประมาณเดียวกันของเวลาในการเจรจาต่อรองสำหรับการขยาย QR ต่อไป ถ้ากฎหมายไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลังการหมดอายุของ QR นี้ จะทำให้กรอบกฎหมายสำหรับข้อกำหนดภาษีในข้าวไม่ตรงกับกลยุทธ์ในการบริหารสำหรับการทำให้ราคาอาหารลดลง

ปัจจุบันฟิลิปปินส์เรียกเก็บภาษีนำเข้าข้าวที่อัตรา 35% และจำกัดปริมาณไว้ที่ 805,200 ตัน การนำเข้านอกโควตา QR จะมีภาษีนำเข้าข้าวที่อัตรา 50% และเพื่อเติมช่องว่างอุปทาน องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority: NFA) จะนำเข้าข้าวผ่านการประมูลและการแทรกแซงในตลาดโดยการขายในราคาที่ถูกลง

NEDA ได้ประมาณการรายได้จะเพิ่มขึ้น 1.5 หมื่นล้านเปโซต่อปี จากการนำเข้าข้าวหากว่าอัตราภาษีอยู่ที่ประมาณ 35% เท่าอัตราภาษีในการนำเข้าข้าวภายในอาเซียน การอนุญาตให้นำเข้าข้าวเสรีจะหมายถึงการผลิตในประเทศน้อยลงเพราะการแข่งขัน แต่นาง Edillon กล่าวว่าสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะละทิ้งการให้การสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างสิ้นเชิง

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ทางการรายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรก (เมษายน-ธันวาคม) ของปีงบประมาณ 2016/17 มีจำนวนประมาณ 7.43 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 7.91 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

บราซิล

สถาบันข้าว Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีจำนวนประมาณ 79,290 ตัน ลดลงประมาณ 29% เมื่อเทียบกับจำนวน 96,050 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งออกไปยังประเทศคิวบาจำนวน 42,647 ตัน เซียร์ราลีโอน 19,112 ตัน เปรู 5,662 ตัน ซาอุดีอาระเบีย 2,677 ตัน สหรัฐฯ 1,944 ตัน แองโกล่า 1,577 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2016 ที่ผ่านมา บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 935,085 ตัน ลดลงประมาณ 29% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 1.31 ล้านตันในปี 2015

ทางด้าน บริษัทธัญพืชแห่งชาติ (Brazil's National Grains Supply Company; Conab) ได้ประมาณการว่าในปีการผลิต 2016/17 นี้ จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.87 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.6 ล้านตันในปีการผลิต 2015/16 ที่ผ่านมา

สถาบัน IBGE (the Brazilian Institute of Geography and Statistics) ได้เปิดเผยตัวเลขผลผลิตทางการเกษตรบราซิลล่าสุดของปี 2560 โดยคาดว่าจะมีผลผลิตธัญพืชรวมกันทั้งสิ้นทั่วประเทศ 221.40 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20.3% ในขณะที่พื้นที่การเพาะปลูกขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.9% เป็น 59.90 ล้านเฮกตาร์ (ประมาณ 374 ล้านไร่)

ผลผลิตธัญพืชของบราซิลที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และถั่วเหลือง ซึ่งมีสัดส่วนผลผลิตรวมกันเป็น 93.5% ของผลผลิตทั้งหมด และพื้นที่เพาะปลูกรวมกันประมาณ 87.4% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ทั้งนี้ผลผลิตจำนวนมากจะถูกส่งออกไปต่างประเทศ และช่วยลดการค้ำของบราซิลให้ดีขึ้น

สถาบัน IBGE คาดการณ์ว่าในทุกภาคของประเทศบราซิล จะมีผลผลิตธัญพืชเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลผลิตเพิ่มขึ้น 89.0% พื้นที่ภาคกลางและตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ใหญ่ที่สุดจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 25.2% ในขณะที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 16.0%, 10.0% และ 9.4% ตามลำดับ

ในประเทศบราซิล รัฐที่สำคัญสามรัฐอันเป็นแหล่งผลิตธัญพืชที่สำคัญ ได้แก่ รัฐ Mato Grosso, Parana และ Rio Grande do Sul โดยมีผลผลิตธัญพืชคิดเป็น 24.6%, 18.3% และ 14.8% ตามลำดับ หรือมีสัดส่วนรวมกันเท่ากับ 57.7% ของผลผลิตธัญพืชทั่วประเทศของบราซิล

ผลผลิตธัญพืชของบราซิลในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอ ส่งผลให้พื้นที่การเพาะปลูกขยายตัว และผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น นักวิชาการเห็นว่าผลผลิตธัญพืชที่เพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งผลในด้านบวกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของบราซิลในปี

ที่มา *Oryza.com* และ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

อาร์เจนตินา

ทางการรายงานว่า ในช่วง 11 เดือนแรก (มกราคม-พฤศจิกายน) ของปี 2016 อาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 510,605 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 71% เมื่อเทียบกับจำนวน 298,241 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 469,541 ตัน ลดลงประมาณ 9.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 521,484 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 34,550 ตัน ลดลงประมาณ 17.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 41,752 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 434,991 ตัน ลดลงประมาณ 9.33% เมื่อเทียบกับจำนวน 479,732 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 19,193 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 89,409 ตัน ฝรั่งเศส 81,446 ตัน เนเธอร์แลนด์ 67,214 ตัน โปแลนด์ 37,152 ตัน เยอรมนี 34,565 ตัน โปรตุเกส 32,040 ตัน อิตาลี 31,709 ตัน เบลเยียม 23,961 ตัน สาธารณรัฐเชค 15,064 ตัน สเปน 13,799 ตัน สวีเดน 12,616 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-7 กุมภาพันธ์ 2560 มีการส่งออก 103,661 ตัน เพิ่มขึ้น 7.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 96,484 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 83,699 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 81,830 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 19,962 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 32.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 14,654 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,558 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 44,703 ตัน สเปน 14,112 ตัน โปรตุเกส 13,930 ตัน กรีซ 13,765 ตัน บัลแกเรีย 8,292 ตัน สหราชอาณาจักร 2,389 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2559/60 (2016/17) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 480.13 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 472.04 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2558/59 (2015/16) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลาย

ประเทศจะเพิ่มขึ้น จากการที่มีน้ำสำหรับการเพาะปลูกมากขึ้นหลังจากที่มีฝนตกมากขึ้นในหลายภูมิภาค โดยคาดว่าในปี 2559/60 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 144.85 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 145.77 ล้านตันข้าวสารในปี 2558/59 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 106.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 104.32 ล้านตันข้าวสารในปี 2558/59 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ บราซิล สหรัฐฯ ญี่ปุ่น บังกลาเทศ อียิปต์ เป็นต้น ส่วนประเทศไทยว่าในปี 2559/60 จะมีผลผลิต 18.6 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 17.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 15.8 ล้านตันในปี 2558/59 ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงนั้น เช่น ปากีสถาน กัมพูชา เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2559/60 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 478.63 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 470.55 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2558/59 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 144.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 97.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 37.5 ล้านตันข้าวสาร บังกลาเทศ 35.0 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.7 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 12.9 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 11.0 ล้านตันข้าวสาร และไทย 10.3 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น

ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2559/60 คาดว่าจะอยู่ที่ 117.96 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.3% จากจำนวน 116.46 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2558/59 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 69.31 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 17.7 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.61 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.51 ล้านตันข้าวสาร สหรัฐฯ 1.66 ล้านตันข้าวสาร เกาหลีใต้ 1.74 ล้านตันข้าวสาร อียิปต์ 1.48 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2559/60 จะลดลงเหลือประมาณ 6.95 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 17.3% จากคาดการณ์ในปี 2558/59 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 8.40 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2560 จะมีปริมาณ 41.51 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 3.1% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 40.27 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.5 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2559 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.9 ล้านตัน ลดลง 5.0% จากจำนวน 2.0 ล้านตันที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2559 ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.55 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.35 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.05 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.0 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.0 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 0.99 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 0.95 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน และสหรัฐฯคาดว่าจะนำเข้า 0.75 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2560 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.3% จากปี 2559 ที่ส่งออกได้ 9.87 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2560 จะส่งออกได้ 10.3 ล้านตัน ลดลง 1% จากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.2 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 5.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 5.1 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2559 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.20 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.55 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.5 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.0 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.65 ล้านตัน และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.55 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)